

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ทต.เขารูปช้าง
 เลขที่รับ 0๒๒
 วันที่รับ ๑๓๑๒/๒๕๖๓

**แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

เรื่อง ขอเสนอแผนงานโครงการ ร้อยเดียว ร้อยใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
 เรเรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ด้วย ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองเขารูปช้างร่วมกับกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ ร้อยเดียว ร้อยใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้ที่มี
 ภาวะพึ่งพิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมือง
 เขารูปช้างประเภทที่ ๓ กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของศูนย์ที่ดำเนินการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ที่
 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
 เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

ชื่อโครงการ	ร้อยเดียว ร้อยใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
หน่วยงาน	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองเขารูปช้างร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วันที่อนุมัติ	๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
สรุปสาระสำคัญ/ จุดเน้นของโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ๑. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ <input checked="" type="checkbox"/> ๒. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ๓. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้..... <input checked="" type="checkbox"/> ๕. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ <input checked="" type="checkbox"/> ๖. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า <input checked="" type="checkbox"/> ๗. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม <input type="checkbox"/> ๘. อื่นๆ (ระบุ)
หลักการและเหตุผล	<p>ปัจจุบันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีเป้าหมายสำคัญที่จะ ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และหากผู้สูงอายุอยู่ใน ภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก การมี พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาได้ และผู้ป่วยบางรายได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมทำให้ ไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองและมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขได้จึงจำเป็นต้องติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อ ติดตามดูแลแนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ อีก ทั้งผู้ป่วยบางรายยังขาดความพร้อม ในการจัดหากายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภาวะการเจ็บป่วย ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ต้องดูแลที่บ้าน จำนวนมาก ดังเหตุผลที่กล่าวมาศูนย์ฟื้นฟูสภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองเขารูปช้างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล เมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำโครงการร้อยเดียว ร้อยใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเหล่านี้ ได้อย่างครอบคลุมและมี ประสิทธิภาพ</p>